

**GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2022 -2023**

Chủ đề: **Mẹ và Con.**

Tên sách: **“Xin đừng làm mẹ khóc”.**

Mục đích: Hiểu hơn về nỗi lòng của mẹ, thấu hiểu tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ dành cho con mình và sự hi sinh cao cả của mẹ.

Hình thức giới thiệu: Giới thiệu trước sân trường giờ chào cờ.



<b>Tác giả</b>	<b>Công ty First New Trí Việt tuyển chọn</b>
<b>NXB</b>	<b>NXB Tổng hợp TP. HCM</b>
<b>Năm XB</b>	<b>2017</b>
<b>Trọng lượng</b>	<b>350.0 gr</b>
<b>Kích thước</b>	<b>14,5×20,5 cm</b>
<b>Số trang</b>	<b>207</b>
<b>Hình thức</b>	<b>Bìa cứng</b>

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã rơi nước mắt vì chúng ta, những giọt nước mắt hạnh phúc sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Mẹ là người đã ôm ta vào lòng mỗi khi ta vấp ngã trên đường đời, luôn dang rộng vòng tay khi ta cần che chở.

Cuốn sách **“Xin đừng làm mẹ khóc”** do công ty First New Trí Việt tuyển chọn và giới thiệu. Cuốn sách có 207 trang, khổ 14,5cm x 20,5cm, do NXB Tổng hợp TP. HCM xuất bản năm 2017. Sách được đóng bằng bìa cứng rất chắc chắn. Trên nền trắng tinh khiết là dòng chữ màu đỏ làm nổi bật tiêu đề của cuốn sách. Bên dưới là hình ảnh hai mẹ con đang thân mật bên nhau được lồng vào khung hình tròn như muốn nói với tất cả chúng ta rằng: cuộc sống thực sự hạnh phúc, tròn đầy, viên mãn khi ta có mẹ ở bên!

**“Xin đừng làm mẹ khóc”** là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa về tình mẹ con thiêng liêng, cao quý. Bằng lối viết giản dị, trong sáng, giàu cảm xúc, cuốn sách dẫn đưa người đọc trở về với những kí ức bên mẹ, về những lầm lỗi, những suy tư trăn trở về mẹ, và về tất cả những gì mẹ đã hi sinh cho chúng ta.

Mẹ - người đã không sống vì bản thân, người đã ban tặng cho chúng ta sự sống, ban tặng cho chúng ta cả cuộc đời của mẹ. Và các con chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mẹ.

Vậy đã bao giờ các bạn cảm thấy tức giận và trách móc chính mẹ của mình chỉ vì mẹ luôn nghiêm khắc, không chiều theo ý muốn của chúng ta? Hãy đến với câu chuyện **“Một người mẹ kì lạ”** để xem mẹ của chúng ta có phải là một người mẹ kì lạ giống như người mẹ trong câu chuyện này không nhé!

*“Tôi có một người mẹ kì lạ nhất trên đời - người đã đặt ra những rào cản luật lệ để giữ chúng tôi khỏi lối sống tự do bay nhảy. Trong khi những đứa trẻ khác được ăn bánh kẹo thay cho bữa sáng thì chúng tôi phải ăn cháo ngũ cốc, hoặc trứng và bánh mì kèm ly sữa do chính tay mẹ pha. Mẹ khẳng khẳng muốn biết chúng tôi đang ở đâu mọi lúc, mọi nơi... Chúng tôi bị buộc phải rửa chén, dọn giường, học cách nấu ăn quét nhà, giặt giũ cùng đủ thứ công việc khác trong gia đình. Mẹ luôn buộc chúng tôi phải nói toàn bộ sự thật, và không được nói gì trừ sự thật... Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng chính vì thế mà không ai trong số các con của mẹ bị nhà trường mời gia đình đến để chê trách vì hạnh kiểm xấu, và cũng không đứa nào bị hàng xóm phàn nàn vì những trò đùa quá quắt. Bây giờ mọi người đều rất tôn trọng chúng tôi vì chúng tôi là những người ngay thẳng, có giáo dục và luôn thành thật.”*

Vậy trong trường hợp này ta nên cảm ơn mẹ hay trách móc mẹ đây? Thương con không có nghĩa là nuông chiều con, thỏa mãn mọi ý muốn của con. Cha mẹ có dày công nghiêm khắc dạy bảo thì chúng ta mới có thể nên người, mới trở thành một người tốt và được xã hội kính trọng các bạn ạ!

Đến với câu chuyện **“Làm mẹ”**, ta càng thêm yêu mẹ biết bao. Mẹ luôn nhận về mình những khó khăn vất vả, lo toan, thế nhưng đối với mẹ hạnh phúc thật giản đơn: *“Bao mệt mỏi lo toan đều biến mất khi đôi cánh tay bé bỏng của con ôm choàng qua cổ tôi và nói: “Mẹ, không ai trên đời này yêu mẹ bằng con đâu!”. Chỉ một câu nói của con, trái tim người mẹ ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt chợt trào ra trên khóe mắt. Cô cảm thấy thật sự biết ơn cuộc sống đã cho cô một nghĩa vụ thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc!”*

Thế đấy, đôi khi chỉ là một hành động nho nhỏ, một lời nói yêu thương của đứa con bé bỏng đã là cả hạnh phúc vô bờ đối với mẹ. Vậy nên, mỗi ngày chúng ta hãy cùng nhau mang thật nhiều niềm hạnh phúc đến cho mẹ các em nhé!

Mẹ luôn là người có thể làm tất cả vì chúng ta, từ những việc lớn lao tưởng chừng chỉ có phép màu mới thực hiện được! Nếu những đứa con được ví như những món quà kì diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho mẹ, thì đối với mỗi người con, mẹ cũng chính là món quà kì diệu nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho họ. Thế nhưng cuộc sống không tránh khỏi có những lúc ta làm mẹ buồn, thậm chí mẹ đã khóc rất nhiều vì chúng ta.

Câu chuyện **“Giáng sinh buồn”** lại một lần nữa khiến người đọc phải rơi nước mắt. Đó là nỗi đau khôn cùng của một người con gái khi căn bệnh hiểm nghèo đã vĩnh viễn cướp đi người mẹ thân yêu của cô: *“Căn phòng của mẹ giờ đây trống vắng, quanh quẩn đến đau lòng, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm cũ ùa về nhức nhối... Đêm nay, một giáng sinh mới lại về. Ai ai cũng nô nức đón chờ bữa tiệc mừng chúa chào đời, chỉ có trong tôi nỗi đau vẫn còn chát chúa. Tôi thấy lòng mình tan vỡ, rơi rụng như những bông tuyết sau khung cửa kính. Phải chi tôi có một que diêm, chỉ một que diêm thôi của cô bé bán diêm huyền thoại để lại được nhìn thấy mẹ đêm nay”.*

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ! Vậy ta còn chần chừ gì nữa mà không lo báo hiếu mẹ khi ta còn có mẹ ở trên đời? Đừng mãi chờ đợi một cơ hội lý tưởng để rồi chẳng bao giờ ta có được cơ hội đó, và để rồi nỗi ân hận khiến ta

day dứt cả cuộc đời! Chúng ta đã lớn lên bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh của đấng sinh thành. Vậy nên mới có những dòng thơ:

*"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ  
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha  
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc  
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không."*

Vậy ngay từ bây giờ, khi hãy còn chưa muộn, ta hãy đến bên mẹ để tạ lỗi cùng mẹ. Hãy ôm lấy đôi vai gầy tảo tần nuôi ta khôn lớn bởi nỗi ân hận đã có những lúc ta trách cha mẹ nghèo hèn. Hãy tìm lại nụ cười và ánh mắt hạnh phúc trên gương mặt của Người để xua tan những tháng ngày lầm lỗi của ta. Hãy sà vào lòng mẹ để Người biết rằng chúng ta yêu và thương Người đến nhường nào! Hãy quan tâm chăm sóc người mẹ vô vàn kính yêu của chúng ta từng giây, từng phút khi ta còn có thể, bởi sẽ có một lúc nào đó khi ta khao khát được ở bên mẹ, khao khát được tận tay chăm sóc cho mẹ thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Hãy nỗ lực học tập, tránh xa những thói hư tật xấu và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt, sống có ích cho xã hội, đó cũng chính là cách để chúng ta đền đáp công ơn cha mẹ đây!

Xin mời thầy cô giáo cùng các bạn hãy đến với thư viện của nhà trường để tìm hiểu nội dung chi tiết của cuốn sách nhé.

*Cự Khôi, ngày 18 tháng 3 năm 2023*

**Nhân viên thư viện**

**Trần Thị Khánh Linh**